

วันที่

๒๕

เดือน

๒.๑

พ.ศ.

๕๗

หน้า

๑๓

บัญชาตราราชทานกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (1)



โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนห่วงโซ่การผลิตและบริโภค โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชบุรี จันทบุรี และพัทลุง เป็นจังหวัดต้นแบบในแต่ละภาค เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวและพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาดิน ทั้งการปรับปรุงดินและการใช้วัสดุปรับปรุงดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “**ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ**” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาดำเนินการและเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปใช้ในพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ยังดำเนินการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรง และคอยเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย

แปลงฐานข้อมูลให้มาอยู่ในรูปข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ จะเน้นการรายงานสถานการณ์ที่แท้จริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วยอธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ทำให้ 6 จังหวัดต้นแบบมองเห็นพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโครงการเมืองเกษตรสีเขียวซึ่งได้ถูกตัดความซ้ำซ้อนจากโครงการอื่นอย่างเด่นชัด อีกทั้งจะเป็นผู้กระชับข้อมูลให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์ของจังหวัดและกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับในด้านดินนั้น จะแสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพื้นที่สีเทาซึ่งเป็นเขต

อุตสาหกรรม ออกจากเขตเกษตรสีเขียวที่จะให้ความสำคัญในการจัดจำแนกเป็นเขียวอ่อนๆ ถึงเขียวเข้มอีก 4 กลุ่ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมวลผลจากข้อมูลด้านเกษตร ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ปริมาณคาร์บอนในดิน ธาตุอาหารในพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน สภาพภูมิประเทศ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจวัดการปนเปื้อนของสารพิษในดิน การเผาในป่าและพื้นที่เกษตรทำให้เกิดหมอกและควันข้ามแดน โดยจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ส่วนการดำเนินการโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกันยายน 2557 ในช่วงนี้จะเป็นระยะของการเตรียมข้อมูลภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์